
sþ. 305. Fyrirspurn [165. mál]
til forsætisráðherra um þjóðhátíð 1974.

Frá Bjarna Guðnasyni.

1. Hverjar eru helztu framkvæmdaáætlanir á prjónunum hjá þjóðhátíðarnefnd
sumarið 1974 í tilefni af 1100 ára afmæli íslandsbyggðar?

2. Hversu miklu fé er ætlunin að eyða til hátíðarhaldanna?
3. Væri ekki skynsamlegt að stilla kostnaðinum í hóf og draga úr yfirborðskennd-

um fagnaði, ekki sízt vegna þeirrar ógæfu, sem jarðeldarnir í Heimaey hafa
valdið þjóðinni?


